
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๖  นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 
 

นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม ก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน
หรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ โดยในระหว่างการพิจารณา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ  ตันเจริญ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
 

 

 

กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
๑. กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล  ถาม นายกรัฐมนตรี 
๒. กระทู้ถาม ของ นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 

พรรคก้าวไกล  ถาม นายกรัฐมนตรี 
๓. กระทู้ถาม ของ นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ 

พรรคภูมิใจไทย  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้ง ๓ กระทู้ดังกล่าว 

ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป) 

กระทู้ถามท่ัวไป 
๑. กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ 
นายธีรัจชัย  พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป) 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ 

ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม  

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
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๒. กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โครงการก่อสร้างโรงอาหารแบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  

นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงได้แจ้งมายังผู้อ านวยการโรงเรียนว่าได้จัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียนแล้ว ต้องการทราบว่ามีข้อเท็จจริงและความคืบหน้าอย่างไร และมีแนวทาง  
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเกิดในพ้ืนที่อ่ืนอีกหลาย
พ้ืนที่อย่างไร 

 นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจง 
 ประเด็นค าตอบ คือ การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียน 
ได้จัดงบลงไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยโรงเรียนได้ปรับแบบเพ่ือให้มีงบประมาณต่ ากว่า  
๑๐ ล้านบาท ซึ่งจะท าให้มาการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างเป็นกรณีเร่งด่วน เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน  
๒ ปีที่ผ่านมา ส่วนหน่วยราชการอ่ืนที่ได้รับผลกระทบและมีปัญหาแบบเดียวกัน ก็ได้โอนงบประมาณ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วเช่นกัน จ านวน ๓๓ โรงเรียน ซึ่งในการจัดสรรงบนั้นจะให้กับโรงเรียนที่มีปัญหาซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอนก่อนเป็นล าดับแรก หากเป็นกรณีอ่ืน เช่น รื้อถอน ซ่อมแซม ก็จะได้รับงบประมาณ
ในล าดับถัดไปซึ่งได้รับแน่นอน 

๓. กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ หรือ NGV เพื่อลด
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ เกินมาตรฐาน  

นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 ประเด็นค าถาม คือ มีนโยบายลดราคาก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
รถบรรทุก รถยนต์โดยสาร หรือประชาชน หันมาใช้เพิ่มมากข้ึนเพื่อลดปัญหาฝุ่นหรือไม่ อย่างไร 

 นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบชี้แจง  
 ประเด็นค าตอบ คือ ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ได้ด าเนินการ
มาตลอดตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเฉพาะในภาคขนส่งและแท็กซี่ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์และอุปกรณ์ติดตั้ง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงที่น้ ามันดีเซลมีราคาสูง ได้ตรึงราคา NGV ไว้ให้คงที่ เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกให้กับ 
ผู้ประกอบการและประชาชน แม้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย NGV จะประสบปัญหาการขาดทุนก็ตาม ต่อมาสถานการณ์
ดีขึ้นจึงปลดภาระให้กับผู้ประกอบการผลิตก๊าซโดยให้ราคาลอยตัวสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นตามล าดับเพ่ือ
ไม่ให้ผู้ใช้ต้องเดือดร้อน ในกลุ่มผู้ใช้รถสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้ดูแลให้ซื้อ 
NGV ในราคาที่ต่ ากว่ากลุ่มบุคคลทั่วไปผ่านบัตรเครดิตเติมพลังงานซึ่งราคาอาจลดลงหรือเพ่ิมข้ึนบ้าง 

กรณีการลดปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้มาตรการใดเพ่ือจูงใจให้
ผู้ประกอบการหันกลับมาใช้ NGV ในระดับราคาที่ผู้ประกอบการผลิตก๊าซและผู้ใช้พอใจ และจะน าข้อเสนอแนะ
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ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) 
อย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาประกอบเพ่ือลดปัญหาอย่างเป็นระบบ สิ่งที่สามารถท าได้เวลานี้คือต้องไปเติมก๊าซ
ในสถานีแนวท่อซึ่งจะได้ราคาที่ต่ า 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการการพยุงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีก าลังจะเก็บเกี่ยว  
นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 ประเด็นค าถาม คือ มีมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล การน าเข้าข้าวสาลี ๓:๑ ให้โปร่งใสเข้มงวด
หรือไม่ อย่างไร และการน าเข้าข้าวบาร์เล่ย์ (สินค้าไม่ควบคุม) แต่มีผลกระทบกับข้าวโพดสัตว์เลี้ยงอย่างยิ่ง  
มีมาตรการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจง 
 ประเด็นค าตอบ คือ การน าเข้าข้าวสาลีเป็นมาตรการเสริมของนโยบายประกันรายได้ของเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวโพดที่เป็นนโยบายหลัก คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ประกันรายได้ข้าวโพด กิโลกรัมละ ๘.๕๐ บาท  
ต่อครอบครัว ในจ านวนไม่เกิน ๓๐ ไร่ และมีมาตรการเสริมอีก ๓ ข้อ คือ ๑) ถ้าช่วงข้าวโพดออกมากให้สถาบัน
เกษตรกรสามารถกู้เงินดอกเบี้ยต่ า รวบรวมผลผลิตเก็บไว้ ๒-๔ เดือน รัฐจะช่วย ๓ เปอร์เซ็นต์ ๒) ถ้าเก็บสต๊อก
ไว้ ๔ เดือน จะช่วย ๓ เปอร์เซ็นต์ และ ๓) ถ้าจะน าเข้าข้าวสาลีต้องมีการรับซื้อข้าวโพด ๓ ส่วน จึงสามารถ
น าเข้าข้าวสาลีได้ ๑ ส่วน กรณีมาตรการควบคุมดูแลที่ไม่ใช้แล้วน าไปขายให้กับบริษัทอ่ืน ได้มีการออกกฎระเบียบ 
หลายฉบับ เช่น ประกาศมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะวัตถุดิบ ประกาศให้การน าเข้าข้าว
ต้องมีการขออนุญาต เป็นต้น รวมทั้งต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืชอีกด้วย 

๕. กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ า ล าห้วยวังหิน ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร  

นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๖. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด  
นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
๗. กระทู้ถาม เรื่อง การใช้ประโยชน์จากคลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก บริเวณพื้นที่

อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามล าดับที่ ๕ – ๗  

ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป) 
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กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
- กระทู้ถาม เรื่อง “สร้างสนามกีฬารวมกลางแจ้ง จุดลานกีฬาประจ าอ าเภอสว่างแดนดิน” 

อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  

ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ประเด็นค าถาม คือ อ าเภอสว่างแดนดินมีสนามฟุตบอลเพียงสนามเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายที่จะสร้างสนามกีฬาเพ่ิมให้มี
สนามฟุตบอล ๒ สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม สนามฟุตซอล ๒ สนาม และสนามตะกร้อ ๒ สนาม 
หรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งจะเริ่มส ารวจเพื่อสร้างสนามกีฬาให้ครบวงจรหรือไม่ อย่างไร  

 นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตอบชี้แจง  
 ประเด็นค าตอบ คือ เดิมการสร้างสนามกีฬาของจังหวัดเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมพละศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ถ่ายโอนอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้กรมพละศึกษาด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแทน ทั้งนี้ ได้เปิดให้แต่ละพ้ืนที่จังหวัดแสดงความจ านงในการสร้างสนามกีฬา ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
ไม่มีอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังนั้น หากจะขออนุมัติในการสร้างสนามกีฬา ให้ท้องถิ่นแสดงความ
จ านงโดยประสานมายังกรมพละศึกษาเพ่ือออกส ารวจพ้ืนที่ถึงความเหมาะสมในการสร้างสนามกีฬา และจะ
เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

 

 

 
๑. สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นางนาที  รัชกิจประการ สิ้นสุดลง 

ตามมาตรา ๑๐๑ (๑๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จ านวน ๔๘๗ คน 

๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไป
ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ  
นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ล าดับที่ ๑๖ พรรคภูมิใจไทย 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นางนาที  รัชกิจประการ 

๓. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๒ ฉบับ คือ (๑) ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง  
ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร (๒) ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การเลือกเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 

๔. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ได้พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  



๕ 
 

๕. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ได้พิจารณารับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจ าปี ๒๕๖๒ 

๖. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในการพิจารณาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาตให้นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน  นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข  นางสาวสุรุ่งลักษณ์  เมฆะอ านวยชัย 
และนางนันทนา  ธรรมสโรช รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมชี้แจงต่อท่ีประชุม  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาขิก
สภาท้องถิ่นควรให้ประชาชนเป็นผู้ประเมินฝ่ายเดียวเนื่องจากเขามาจากการเลือกตั้งของประชาชน  ราชการ
ส่วนกลางควรท าภารกิจใน ๔ เรื่อง คือ ความม่ันคงและการทหาร การต่างประเทศ ระบบศาลและกระบวนการ
ยุติธรรม และระบบเงินตรา ภารกิจนอกจากนั้นควรให้เป็นของราชการส่วนท้องถิ่น  โครงสร้างองค์กรมีขนาด
ใหญ่เกินไปมีการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน ติดต่อเรื่องเดียวต้องไปหลายหน่วยงาน ไม่มีประสิทธิภาพและสิ้นเปลือง
งบประมาณ การบริหารถูกแทรกแซง ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ มีการจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นใหม่และจ้าง 
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมากเกินความจ าเป็น การท างานของข้าราชการท าแบบปัจเจกนิยมไม่ประสานงานสอดคล้อง
กันท าใหเ้ป็นภาระประชาชนในการติดต่อราชการ ข้าราชการขาดการพัฒนาเรียนรู้ขัดเกลาตั้งแต่เริ่มรับราชการ 
เมื่อเป็นผู้บริหารระดับสูงสั่งงานไร้ความรู้ความช านาญไม่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย ควรส่งเสริม
ความอัจฉริยะของข้าราชการด้วยการมีทุนให้ไปศึกษาโดยไม่ต้องสอบชิงทุนเพ่ือจะได้น าความรู้มาพัฒนาไทย 
ผู้บริหารมีอัตราเงินเดือนที่สูงเกินไปเม่ือเทียบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าถึง ๓ เท่า ควรวางประชาชน
ไว้ให้เป็นนายของข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนส่วนรวมไม่ใช่บางคนหรือบางกลุ่ม   ในระบบราชการยังคงมี
ระบบอุปถัมภ์พวกพ้องท างานฉาบฉวย การจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ไม่สะท้อนลดความเหลื่อมล้ า เช่น  
ด้านสาธารณสุข มีการจัดสรรงบตามขนาดโรงพยาบาลและจ านวนหมอ แห่งใดมีขนาดใหญ่หมอเยอะจะจัดสรร
งบให้เยอะ แต่ไม่สอดคล้องกับจ านวนประชาชน จึงควรจัดสรรงบให้เหมาะสมกับจ านวนประชากรและปัญหา
ของพ้ืนที ่

เลขาธิการ ก.พ.ร. ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ในการจัดตั้งองค์การมหาชนมีจ านวน ๓๕ หน่วย  
จากเดิมมี ๓๗ หน่วย ซึ่งได้ยุบรวมแล้ว ๒ หน่วย ส่วนงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษา เป็นการจ้างในสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นบุคคลในภาครัฐเช่นเดียวกันเพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงาน
หน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อให้การพิจารณามีประสิทธิภาพในทุกด้าน  
 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
 
  



๖ 
 

 

 
๑. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

ในการพิจารณาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  นายภัทรพล  ลิ้มภักดี และ
นางสาวพิชชนก  เหลืองอุทัย อนุกรรมาธิการจัดท ารายงานผลการศึกษาฯ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามที่
รัฐมนตรีร้องขอ  

เมื่อคณะกรรมาธิการฯ เสนอรายงานแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้
สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ในพ้ืนที่ป่าขนาดใหญ่จะ
มีพ้ืนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบหลายหน่วยงานและกฎหมายหลายฉบับเมื่อมีปัญหาฝุ่นละอองเกิดขึ้นควรมี
การจัดองค์กรขึ้นมาใหม่โดยค านึงถึงพ้ืนที่เป็นหลักเพ่ือให้ปัญหาต่าง ๆ ลดลง ต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่มีความรู้ตระหนักและปฏิบัติได้จริง หากสร้างวงจรแบบนี้ได้ในทุกระดับจะยั่งยืนมากกว่าที่จะใช้กฎหมาย
ไปบังคับโทษ และต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขึ้น 

คณะกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ด้านอ านาจหน้าที่ที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบได้เสนอ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในเขตพ้ืนที่ ร่วมบูรณาการกันเพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนในการชี้แจงต่อประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายครบแล้ว คณะกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับ
รายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเรา 
และการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

เมื่อคณะกรรมาธิการฯ เสนอรายงานแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้
สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การให้นิยามคุกคามทาง
เพศควรก าหนดให้มีความหมายครอบคลุมถึงการปฏิเสธที่แสดงด้วยวาจาหรืออากัปกริยาด้วย ควรใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัยของผู้หญิง เช่น แชทบอร์ด CCTV และคนข้ามเพศถูกกระท าช าเราควรต้องได้รับ
ความคุ้มครองด้วย ในการแก้ไขนี้ยังไม่เห็นในเชิงของรูปธรรมว่าจะร่วมกันผลักดันได้อย่างไร เช่น การคุกคาม
ทางเพศ ส่วนการฉีดให้ฝ่อ มีคุณมีโทษอย่างไร ต้องระมัดระวังว่าเป็นผู้กระท าผิดจริงหรือไม่ หรืออาจขัดกับสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ควรจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือป้องกันการข่มขืนกระท าช าเรา ประกอบด้วย 
ตัวแทนจากกระทรวงศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม มหาดไทย พัฒนาความมั่นคงฯ และ กระทรวงดิจิทัลฯ  
มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผน รวมทั้งงบประมาณ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือกันเพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น  
แต่ต้องพิจารณามาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญด้วย ที่ก าหนดว่าการใช้ระบบอนุญาตและคณะกรรมการ 
ให้น้อยที่สุดและกรณีความผิดอาญาร้ายแรงด้วย ซึ่งการตั้งคณะกรรมการไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา ในการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการไม่สะท้อนปัญหาที่ซ้อนอยู่ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุหรือ

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  



๗ 
 

ปัจจัยที่เกิดขึ้นต่อบุคคลผู้เสียหายจริง ๆ กรณีการจัดเก็บ DNA ของผู้กระท าผิดหรืออาจจะเป็นแพะมีอ านาจ
กระท าได้หรือไม ่และหากเป็นแพะจะท าให้มีปัญหาได้ กรณีการด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลทุกชั้นศาลควร
ให้มีความรวดเร็วเพ่ือเป็นตัวอย่างต่อไปไม่ควรให้ยืดเยื้อนานเกินไปส่งผลให้คนกระท าผิดไม่ถูกลงโทษในทันทีทันใด 
และอาจก่อคดีข้ึนใหม่อีก  

คณะกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า การเพ่ิมค านิยามกระท าช าเราได้ค านึงถึงทุกเพศทุกวัย
ทั้งผู้กระท าผิดและผู้ถูกกระท าทุกกรณี หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพศซึ่งตามค าพิพากษาศาลฎีกาได้กล่าวไว้
ว่าอวัยวะที่แสดงถึงเพศเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ใช่เพียงแค่แผลเป็น กรณีการคุกคามทางเพศทางสื่อโซเซียล
ได้ก าหนดค านิยาม “คุกคามทางเพศ” โดยน ามาจากกฎหมาย ๓ ฉบับที่เกี่ยวข้อง แล้วปรับถ้อยค า เพ่ือให้
ครอบคลุมการกระท าทั้งหมด  กรณีการฉีดฮอร์โมนยับยั้งความรู้สึกทางเพศช่วงเวลาหนึ่ง หรือฉีดให้ฝ่อนั้น  
เมื่อยาหมดฤทธิ์ก็จะเป็นปกติ การก าหนดเช่นนี้เนื่องมาจากเห็นว่าโทษประหารชีวิตเป็นโทษสูงสุดแต่การข่มขืน
กระท าช าเราก็ไม่ลดจ านวนลง จึงได้น าวิธีดังกล่าวซึ่งเป็นการปฏิบัติกันในต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย  
โดยวิธีการนี้ได้รับค าแนะน าและปรึกษาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทนายความ ภาคสังคม 
ระดมความเห็นกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเช่นนี้มา  กรณีการเก็บ DNA ผู้กระท าผิด ได้มีการด าเนินการจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับเอฟบีไอ แต่ก็สามารถเก็บได้เฉพาะ
ผู้กระท าผิดที่ยินยอมเท่านั้น จึงต้องศึกษาต่อไปในเรื่องการออกระบบหรือมีกฎหมายที่ชัดเจนเพ่ือให้ข้อมูลต่อ
สภามากกว่านี้ 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายครบแล้ว คณะกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับ
รายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

เมื่อคณะกรรมาธิการฯ เสนอรายงานแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้
สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ในการเรียกร้องให้รับฟัง
ความคิดเห็นไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องการเมือง แต่รวมถึงปัญหาด้านอ่ืน ๆ เช่น ความเหลื่อมล้ า ปากท้อง สิทธิ
มนุษยชน ซึ่งในหลายเวทีชุมนุมได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย การชุมนุมมีการใช้กฎหมายเพ่ือคุกคามประชาชน
ในทุกรูปแบบไม่ว่าทางอาญา หรือพระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน การเปิดโอกาสให้มีการรับฟังจะน าข้อมูล
มาปรับปรุงพัฒนาระบอบประชาธิปไตยต่อไป การไปสังเกตการณ์เวทีชุมนุมของคณะกรรมาธิการ จ านวน ๗ เวท ี
นั้นน้อยไปเมื่อเทียบกับเวทีทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละเวทีจะมีหลากหลายปัญหา คณะกรรมาธิการควรกระท าใน  
๒ ประเด็น คือ ๑) ช่วยกลั่นกรองประเด็นข้อเรียกร้องของนักเรียนฯ ว่าเป็นไปตามที่ปรากฏในสื่อสารมวลชน
หรือไม่ มีประเด็นมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรและตกผลึกประเด็นเหล่านั้น  และ ๒) ข้อเรียกร้องนั้นมีเหตุผล
อย่างไรเพราะแต่ละข้อมาจากความคิดความเห็น 

คณะกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กรณีการไปสังเกตการณ์ ณ เวทีชุมนุมต่าง ๆ เนื่องจากมี
จ านวนกรรมาธิการน้อย จึงไปได้เพียง ๗ เวที ในการรับฟังความเห็นของนักเรียน ได้รับฟังจากทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะ 
เพียงกลุ่มที่เรียกร้อง ๓ ข้อ ส่วนในการคุกคามประชาชนโดยใช้กฎหมาย ได้มีการเชิญหน่วยงานนั้น ๆ เข้าชี้แจง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการแล้ว 



๘ 
 

การอภิปรายด าเนินจนได้เวลาพอสมควร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการ
พิจารณารายงานดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีค้างพิจารณา       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องท่ีเสนอใหม่       (ไม่มี) 
 
 
 
 ๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคใต้ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน 

๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและ
หามาตรการแก้ไขปัญหาการบ ารุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่
ส่วนบุคคลและพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวภาดาท์  
วรกานนท ์เป็นกรรมาธิการแทนนายเชิงชาย ชาลีรินทร์ 

๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสมบัติ  อ านาคะ เป็นกรรมาธิการแทนนายสุชาติ  ชมกลิ่น 

๔. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
แทนต าแหน่งที่ ว่างลง ๑ ต าแหน่ง ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายทศพร  ทองศิริ เป็นกรรมาธิการแทน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา 

๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมการตกลงที่ครอบคลุม
และก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ 
ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๘ นาฬิกา 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
กลุ่มงานรายงานการประชุม 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  


